



ประกาศสำนักการสอบสวนและนิติการ  
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติการกิจ  
ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนจากหนี้ในระบบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ได้มีประกาศสำนักการสอบสวนและนิติการ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัคร  
คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติการกิจตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘  
และการแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนจากหนี้ในระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดรับสมัคร  
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ และทดสอบความรู้ความสามารถ ประเมินบุคคลโดยการสอบสัมภาษณ์  
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นั้น

บัดนี้ สำนักการสอบสวนและนิติการ ได้ประมวลผลคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์  
การทดสอบและได้ลำดับคะแนนที่สอบได้ จำนวนทั้งสิ้น ๕ คน ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และจะขึ้น  
บัญชีไว้ไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่หากมีการสอบคัดเลือกในลักษณะ  
เช่นเดียวกันนี้และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิกไป

การดำเนินการเพื่อจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการฯ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง  
จะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการฯ  
ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยให้มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ได้รับ  
การคัดเลือกตามลำดับคะแนนที่สอบได้ไม่มารายงานตัวจะเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามลำดับคะแนนในลำดับ  
ถัดไปแทน และหากปรากฏภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มีคุณสมบัติไม่ตรง  
ตามประกาศสำนักการสอบสวนและนิติการ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล  
เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติการกิจตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘  
และการแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนจากหนี้ในระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อ  
เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการขึ้นบัญชีไว้ ก็จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  
เพื่อปฏิบัติการกิจตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อน  
จากหนี้ในระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณัฐวัฒน์ อัสภาชน์ เตชะเสน)

ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ

บัญชีแนบท้ายตามประกาศสำนักการสอบสวนและนิติการ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติการกิจ  
ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับคะแนน ที่สอบได้	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๒	นางสาว ชัญญูธิดา อารีย์	
๒	๐๐๓	นางสาว ศินวัล ชาวโพธิ์เอน	
๓	๐๐๑	นางสาว ชิษณุชา รियाพันธ์	
๔	๐๐๖	นางสาว ลลิตา หลอมทอง	
๕	๐๐๕	นางสาว เกียรติสิริ บุญรอด	

